

## เผยแพร่คู่มือสอนนิเวศน์มีคุณภาพติดอันดับ 4 ของโลก

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2559

### "โออีซีดี"

เผยแพร่ผลการประเมินครูผู้สอนในประเทศนิเวศน์มีคุณภาพติดอันดับ 4 ของโลก จากจำนวน 34 ประเทศทั่วโลกที่เข้ารับการสำรวจ...

มีรายงานว่า Education New Zealand ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาของนิเวศน์เปิดระบองการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (OECD) จัดอันดับความสามารถของครูผู้สอนของนิเวศน์มีคุณภาพและมาตรฐานติดอันดับโลก โดยจากผลการศึกษาล่าสุดของทาลิส ซึ่งเป็นการสำรวจการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ ได้ทำการจัดอันดับครูผู้สอนของนิเวศน์มีคุณภาพติดอันดับ 4 จากจำนวนทั้งหมด 34 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการสำรวจ โดยผลการศึกษพบว่าครูผู้สอนของนิเวศน์มีคุณภาพ

ผ่านหลักสูตรการฝึกหัดครูและการพัฒนาวิชาชีพ มีอิสระในการทำงาน และมีเสมอภาค ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพของครูในนิเวศน์มีคุณภาพ

ทั้งนี้ กล่าวคือ ร้อยละ 99 ของครูเกือบทั้งหมดในนิเวศน์มีคุณภาพหลักสูตรการฝึกหัดครู และร้อยละ 85 มีอิสระในการใช้สื่อการเรียนการสอนของตนเองและมากกว่า 9 ใน 10 (หรือร้อยละ 93 ) ของครูผู้สอนในนิเวศน์มีคุณภาพจะได้รับความคิดเห็นเรื่องวิธีการสอนโดยตรง

นายปีเตอร์ บูล ผู้อำนวยการต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษาของนิเวศน์มีคุณภาพ กล่าวว่า ประเทศนิเวศน์มีคุณภาพมีความภูมิใจในหลักสูตรการฝึกหัดครูที่ครูผู้สอนของนิเวศน์มีคุณภาพจะต้องเข้าร่วมตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การสอบจริง และตลอดช่วงที่ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มีคุณสมบัติและทักษะที่ครบถ้วนในการสอนนักเรียน ครูของนิเวศน์มีคุณภาพได้รับการปลูกฝังให้สอนนักเรียนให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในภายภาคหน้า ผลการสำรวจของ OECD ได้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศนิเวศน์มีคุณภาพมีระบบการเรียนการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในระดับโลก

สำหรับผลการศึกษายังพบอีกว่า ครูผู้สอนของนิเวศน์มีคุณภาพมีความสามารถและความเป็นมืออาชีพเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ไม่ว่าจะสอนอยู่ที่ไหนก็ตาม

นายบูล กล่าวต่อว่า บุคลากรครูในนิเวศน์มีคุณภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความแตกต่างให้กับนักเรียนและช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยไม่เกี่ยงว่านักเรียนจะมาจากไหน เป็นนักเรียนนิเวศน์มีคุณภาพหรือนักเรียนต่างชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพระดับสูง และความเข้าใจในการศึกษาอย่างแท้จริงของครูผู้สอน.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559